

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2567

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 240 ง
ราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2567 รายละเอียด ดังนี้



ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

บัดนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายพิชัย ชุมหวชิร	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายชูศักดิ์ ศิรินิล	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวจิราพร สินธุไพร	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายมาริช เสงี่ยมพงษ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสรวิศ เตียนทอง	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายวรารุช ศิลปอาชา	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายอิทธิ ศิริลัทธยากร	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายอัครา พรหมเผ่า	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นางมนพร เจริญศรี	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพิชัย นริพทะพันธุ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายณินทร ศรีสรรพวงค์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุชาติ ชมกลิ่น	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายทรงศักดิ์ ทองศรี	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายเดชอิศม์ ขาวทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

แพทองธาร ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา